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รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ครั้งท่ี 7/2563 เม่ือวันจันทรท่ี 13 กรกฎาคม 2563
ณ หองประชุมศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ

ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

-------------------------------

ผูมาประชุม
1. ดร. ศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ นายกสภามหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. ดร.จีระ หงสลดารมภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารยชาญ ถนัดงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
6. วาท่ีรอยตรีขันธชัย วิจักขณะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
7. รองศาสตราจารย ดร.บวรโชค ผูพัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
8. นายธีรยุทธ หลอเลิศรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
9. ศาสตราจารย ดร.พรายพล คุมทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
10. ศาสตราจารย ดร.สมชาย วงศวิเศษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
11. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
12. ดร. สิริเบญจา กอวัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
13. นายดิษพงศ พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
14. นายสมพร ปยะพันธ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
15. ผูชวยศาสตราจารยวิริยะ ศิริชานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูบริหาร
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย จันทรมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูบริหาร
17. นายพิษณุวัตร สุจวิพันธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูบริหาร
18. ผูชวยศาสตราจารยภัทรานิษฐ สิทธินพพันธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูบริหาร
19. ผูชวยศาสตราจารยก่ิงแกว เอ่ียมแฉลม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูบริหาร
20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูบริหาร
21. นายอมรเทพ สีนวนสูง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
22. ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขม่ัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย
23. นายบุญชวย เจริญผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย
24. นายชัยศักดิ์ คลายแดง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย
25. นายธนวิทย ลายิ้ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย
26. นางสาวอรอนงค สรรเสริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย
27. ผูชวยศาสตราจารยชูศักยฐ กมลขันติธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย
28. ผูชวยศาสตราจารยนพรัตน ภัยวิมุติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
29. นางฉัตรกาญจน ดรุมาศ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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30. นางสาวจุฬาณี ทาเท่ียง ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.พันธวัศ สัมพันธพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

(ติดภารกิจ)
2. ศาสตราจารย ดร.มนตชัย เทียนทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

(ติดภารกิจ)

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวณภัทร ยศยิ่งยง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
2. ผูชวยศาสตราจารยอลงกรณ อยูสําราญ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน
3. นายยศกร สายม่ัน รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
4. ผูชวยศาสตราจารยฑิตฐิตา นาคเกษม ผูอํานวยการศูนยศิลปวัฒนธรรม
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จํานง แกวเพ็ชร คณบดีคณะศิลปศาสตร
6. ดร.ชภณิต แจงสี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตร
7. ดร.ปยะ ถิรพันธุเมธี รองคณบดีฝายวิชาการ

คณะวิทยาศาตรและเทคโนโลยี
8. นางสาวสุฑารัตน นิ่มละออ บุคลากร กองบริหารงานบุคคล
9. นางสาวปญชิกา สุวรรณนาคร บุคลากร กองบริหารงานบุคคล
10. นางสาววรุณยุพา ปญญาเรียบ บุคลากร กองบริหารงานบุคคล
11. นางสาวสุโขทัย เจริญศิริ เจาหนาท่ี ศูนยศิลปวัฒนธรรม
12. นางสาววิจิตรา พีรฉัตรวุฒิกุล นิติกร ปฎิบัติการ

(ผูสังเกตการณจากสภาคณาจารยฯ)
13. นายชูพรรค แพงไธสง อาจารย คณะบริหารธุรกิจ

(ผูสังเกตการณจากสภาคณาจารยฯ)

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ

1.1 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1.1 หนังสือแจงการขอกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ ของ นายสุกิจ  นิตินัย (วาระลับ)
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1.2 อธิการบดีแจงใหท่ีประชุมทราบ
มหาวิทยาลัยจัดใหมีการมอบโลใหกับนักศึกษา นายชวกร ทองประศรี นักศึกษา

ชั้นปท่ี 4 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เขารอบสุดทาย การแขงขัน
"ผาไทย ใสสบาย" โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแตงกายผาไทยรวมสมัย จัดโดย สํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และนางสาวอนุสา  สุทธิประภา  เนื่องจากได
ทําความดีในการไมเพิกเฉยตอเสียงรองขอความชวยเหลือจากเด็กหญิงท่ีถูกบังคับลวงละเมิดทางเพศ
จากหองน้ําในวัดราชโอรส เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2563 เพ่ือเปนการยกยองเกียรติแกผูท่ีเปนแบบอยาง
ท่ีดีแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

มติสภา  มทร. กรุงเทพ รับทราบ

1.3 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงใหท่ีประชุมทราบ
1. ศาสตราจารย ดร.มนตชัย  เทียนทอง และรองศาสตราจารย ดร.พันธวัศ

สัมพันธพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  เนื่องจากติดภารกิจ
2. ในการประชุมครั้ง 7/2563 นี้ จะมีการรับรองรายงานการประชุมท่ีเลื่อนมา

จากการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เม่ือครั้งท่ี 3/2563 (วาระลับ) จํานวน 3 วาระ  และการรับรอง
รายงานการประชุมวาระลับ ครั้งท่ี 5/2563 (วาระลับ) จํานวน 1 วาระ

มติสภา  มทร. กรุงเทพ รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2563

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2563
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดังนี้
รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2563  เม่ือวันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563

จํานวน 24 หนากระดาษ
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย (วาระลับ) ครั้งท่ี 5/2563 จํานวน 1 วาระ

จํานวน 2 หนากระดาษ
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย (วาระลับ) ครั้งท่ี 3/2563 จํานวน  3  วาระ

จํานวนรวม 8 หนากระดาษ
จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติสภา  มทร. กรุงเทพ
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 6/2563 โดยแกไข ดังนี้

หนา (11) ยอหนา 3 บรรทัดท่ี 2 จากเดิม “17 (15)” เปน “17 (17)”
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ) ครั้งท่ี 5/2563

จํานวน 1 วาระ โดยแกไข ดังนี้
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หนา (1) ยอหนา 5 บรรทัดท่ี 1 จากเดิม “อว. มทร.กรุงเทพในฐานะท่ี...”
เปน “อว. เห็นวาสภามทร.กรุงเทพในฐานะท่ี...”

หนา (1) ยอหนา 5 บรรทัดท่ี 3 จากเดิม “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ.2548” เปน “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548”

หนา (2)  มติสภา มทร.กรุงเทพ บรรทัดท่ี 3 จากเดิม “และมอบหมาย...”
เปน “หรือมอบหมาย...”

3. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ) ครั้งท่ี 3/2563
จํานวน 3  วาระ โดยไมมีการแกไข

2.2 รับรองการอภิปรายในการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระลับ
ครั้งท่ี 5/2563 วันท่ี  13  พฤษภาคม  2563 ในวาระท่ี 1.1.1 (วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไมมี -

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา

4.1 ผูไมผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานท่ี ก.พ.อ. กําหนด จํานวน 3 ราย
(วาระลับ)

4.2 การพิจารณากําหนดตําแหนง  และแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย
(วาระลับ)

4.3 ขออนุมัติใหปรับปรุงวิธีการประเมินผลการสอนโดยวิธีการสอนปกติในช้ันเรียน
โดยมีการใหเพิ่มเติมการประเมินผลการสอนในรูปแบบอัดวิดีโอ และการสอน
ออนไลน  เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 5/2563

เม่ือวันท่ี 1  มิถุนายน  2563  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวาควรใหมีการปรับปรุงการประเมินผลการสอน
โดยวิธีการสอนปกติในชั้นเรียน  โดยมีการให เพ่ิมเติมการประเมินผลการสอนในรูปแบบอัดวิดี โอ
และการสอนออนไลน  เพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) “ขอ ๔ ใหสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาการจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลนเพ่ือชวยบรรเทาผลกระทบในชวงภาวะวิกฤติ”
(ดังเอกสารแนบ)
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จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหปรับปรุงวิธีการประเมินผลการสอน
โดยวิธีการสอนปกติในชั้นเรียน  โดยมีการใหเพ่ิมเติมการประเมินผลการสอนในรูปแบบอัดวิดีโอ
และการสอนออนไลนเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (13) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 และขอ 17 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. 2562

มติสภา มทร.กรุงเทพ อนุ มัติ ใหปรับปรุง วิธีการประเ มินผลการสอน
โดยวิธีการสอนปกติในช้ันเรียน โดยมีการใหเพิ่มเติมการประเมินผลการสอนในรูปแบบอัดวิดีโอ
และการสอนออนไลน  เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

4.4 การรางระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวยการรับเงิน
และการจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน ภาคปกติ พ.ศ. 2563
ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร ไดจัดทําหลักสูตรวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน

ระดับปริญญาตรี โดยสภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม  ครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 14 มีนาคม
พ.ศ. 2563 ตามนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันใหเกิดประเทศไทย 4.0 และอุตสาหกรรม 4.0
ทําใหตองมีการพัฒนาผลิตบัณฑิต และบุคลากรใหมีความรูความสามารถทางดานการซอมบํารุงอากาศยาน
ตามมาตรฐานสากล และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติในประเด็นกลุมอุตสาหกรรมอากาศยาน
และโลจิสติกส ซึ่งเปน 1 ใน 5 ของประเด็นอุตสาหกรรมใหมท่ีประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขัน

หลักสูตรวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน ไดถูกวางแนวทางตามยุทธศาสตร
การผลิตและพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมอากาศยานใหเปนไปตามมาตรฐานขององคกรความปลอดภัย
ดานการบินแหงสหภาพยุโรป (European Union Aviation Safety Agency) หรือ EASA โดยจัดทํา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต บนพ้ืนฐานของการเรียนหลักสูตร EASA PART-66 15 โมดูล
(39 รายวิชาและการฝกประสบการณสําหรับวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน) ประกอบดวยการเรียน
ดานทฤษฎี 1,200 ชั่วโมง และการฝกปฏิบัติ 1,200 ชั่วโมง โดยมีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
และกําหนดคุณสมบัติของผูสอนไวดังนี้

อาจารยผูสอนภาคทฤษฎี
1) ผานการฝกอบรม และสอบผานหลักสูตรชางซอมบํารุงอากาศยานตามมาตรฐาน

EASA และ
2) ไดรับการรับรองใหเปนผูสอนจากตัวแทนของ EASA
อาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ
1) มีประสบการณในการทํางานซอมเครื่องบินอยางนอย 5 ป และ
2) ไดรับการรับรองใหเปนผูสอนจากตัวแทนของ EASA
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กําหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวยการรับเงิน
และการจายเงินเพ่ือจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน ภาคปกติ
พ.ศ. 2563 ใหกับอาจารยผูสอนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ อาจารยผูควบคุม
การฝกประสบการณสําหรับวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุ ง เทพ พ.ศ. 2548 จึงนํา เสนอตอสภามหาวิทยาลัย เ พ่ือโปรด พิจารณา
ใหความเห็นชอบการรางระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวยการรับเงิน
และการจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุง
อากาศยาน ภาคปกติ พ.ศ. 2563

ผูชวยศาสตราจารยวิริยะ  ศิริชานนท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
ตั้งขอสังเกต ดังนี้

1) หัวขอในวาระเปนของภาคปกติ พ.ศ. 2563 แตในรางระเบียบฯ ไมมีคําวา “ภาค
ปกต”ิ

2) การรางระเบียบฯ จะตองเปนการรางระเบียบฯ ของคณะ  การเจาะจงสาขาวิชา
วิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน เปนการรางระเบียบฯ ท่ีถูกตองหรือไม

3) ในรางระเบียบฯ ความหมายของคําวา “คณบด”ี ควรหมายถึง คณบดีของคณะ
วิศวกรรมศาสตรหรือไม

4) ในรางระเบียบฯ ขอ  8  ความวา “รายจายตามขอ  7  ใหคณบดีมีอํานาจ
ในการอนุมัติกอหนี้ผูกพันตามคําสั่งมอบอํานาจของมหาวิทยาลัย” จะมีความสอดคลองกับความหมาย
ของคําวา “คณบดี” และเสนอแนะใหเพ่ิมเติมขอมูลวา “เม่ือดําเนินการตามขอ  8  แลวจะตองแจง
ใหอธิการบดีไดรับทราบ”

5) สาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน ตนไดรับรายงานจากผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนวา รับนักศึกษา  1  หอง จํานวน  40  คน  ขณะนี้ มีจํานวน
นักศึกษาใหมท่ีชําระเงินเพียงแค  1  คน  ยังไมชําระเงิน  7  คน รวมในระบบเพียงแค  8  คน ขอมูล
ณ วันท่ี  9  กรกฎาคม  2563 จะเกิดผลกระทบตอการรางระเบียบหรือไม และจะสามารถเปดสอน
หลักสูตรดังกลาวไดหรือไม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย  จันทรมณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
และรักษาราชการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  ชี้แจงวา ขณะนี้สาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน
ระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาป 3  เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  ทําใหมีผูสนใจเขาศึกษาลดลงในรุนกอน ท่ีมีผูสมัคร  10 – 15 คน
ตอปการศึกษา  การสอนมี  2  สวน คือ รายวิชาท่ัวไป  และรายวิชาตามมาตรฐานขององคการ
ความปลอดภัยดานการบินแหงสหภาพยุโรป (European Union Aviation Safety Agency (EASA))
ในรายวิชา EASA บุคคลท่ัวไปไมสามารถสอนได  จําเปนตองเชิญบุคคลท่ีไดรับใบรับรองตามมาตรฐาน
EASA ทําการสอน  เพ่ือรับรองคุณสมบัติผูสอนใหเปนไปตามมาตรฐานการสอนตามมาตรฐาน EASA ท้ังนี้
รายชั่วโมงสอนท่ีเปนไปตามมาตรฐาน EASA ไมสามารถจางสอนไดตามปกติ  และไมสามารถเบิกเงินคาสอน
ตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลังไดเหมือนเชน ในสถาบันการบินแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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กรุงเทพสามารถทําได เนื่องจากมีขอบังคับฯ ของสถาบันการบินฯ เอง ไดกําหนดไว  ท่ีผานมาคณะ
มีการแกปญหาโดยใหนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน เรียนรวมกับนักศึกษาสถาบัน
การบินฯ ในรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนตามมาตรฐาน EASA

ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามวา รุนท่ี  1  และรุนท่ี  2
มีจํานวนนักศึกษาก่ีคน  และรุนท่ี  3  มีจํานวนท่ีนอยกวา  3  คน  จะดําเนินการอยางไร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย  จันทรมณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
และรักษาราชการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  ชี้แจงวา มีจํานวนนักศึกษารุนท่ี  1 จํานวน  11  คน
และรุนท่ี 2 จํานวน  7  คน และรุนท่ี  3  มีนักเรียนสมัครเขาศึกษา จํานวน  8  คน  รอการชําระเงิน
จํานวน 7 คน  และจะหารืออีกครั้งในเรื่องดังกลาว

ศาสตราจารย  ( พิ เศษ) ดร.สมชัย  ฤชุ พันธุ   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
แสดงความคิดเห็นวา เห็นดวยเรื่องคาตอบแทนอาจารยท่ีควรจะไดรับตามท่ีควรไดตามความเหมาะสม
รวมถึงคาตอบแทนในระบบคอนขางนอยเกินไป  อาจทําใหคุณภาพการเรียนการสอนลดลง  และใหขอสังเกตวา
คณะมีความตองการใหมีรายวิชาตามมาตรฐาน EASA เชนเดียวกับสถาบันการบินฯ ซึ่งคณะท่ีไมไดอยูนอก
ระบบ  และตองดําเนินการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง  ทําใหคาตอบแทนไมตรงตามความตองการ
ของผูสอนได  ใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบระเบียบอยางถูกตอง รอบคอบ กอนดําเนินการรางระเบียบฯ

ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามวา สามารถใหนักศึกษา
ของคณะตาง ๆ เรียนรวมกับสถาบันการบินฯ ไดหรือไม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย  จันทรมณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
และรักษาราชการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  ชี้แจงวา การเรียนของนักศึกษาสถาบันการบินฯ
ในรุนปจจุบันกําลังจะสําเร็จตามหนวยการเรียน ทําใหการเรียนการสอน  และเกณฑคาตอบแทนระหวาง
คณะตาง ๆ กับสถาบันการบินฯก็จะไมสอดคลองกัน

ศาสตราจารย ดร.พรายพล  คุมทรัพย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
สอบถามวา หากมีการประกาศระเบียบฯ อัตราคาตอบแทนจะเพ่ิมข้ึนหรือไม  และจะตองเบิกเงินรายได
จากสวนไหนของมหาวิทยาลัย  ตามระเบียบในเรื่องดังกลาวควรจะตองผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝายการเงิน กอน

มติสภา  มทร. กรุงเทพ
1. นํารางระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวยการรับเงิน

และการจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมซอม
บํารุงอากาศยาน ภาคปกติ พ.ศ. 2563 เสนอตอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝายการเงิน  เพื่อพิจารณา และใหนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง

2. เรื่องท่ีเกี่ยวของกับการเงิน ใหมหาวิทยาลัยเสนอตอคณะกรรมการพิจารณา
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝายการเงิน  เพื่อพิจารณากอน
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง
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4.5 การจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรม
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

ตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เม่ือวันท่ี  24  กุมภาพันธ พ.ศ. 2554
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  และแผนการศึกษาแหงชาติ ตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงประกาศมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ตามขอ 1.2 มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ประกอบดวยมาตรฐานยอย 4 ดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลกรุงเทพ ครั้งท่ี 11/2558
วันพุธ ท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบวาระท่ี 6.2 ขออนุ มัติจัดตั้ ง ศูนย ศิลปวัฒนธรรม
ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพตระหนักถึงความสําคัญในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ จึงกําหนดงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปดวย
ความเหมาะสม มหาวิทยาลัยจึงจัดทํารางจัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรม โดยปรับโครงสรางใหมีผูอํานวยการ
ศูนยศิลปวัฒนธรรมเปนผูบริหารสูงสุด กํากับดูแลการดําเนินงานของศูนยศิลปวัฒนธรรม และมีฐานะ
เทียบเทากอง สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติจัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรม

พรอมกันนี้ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุง เทพ
ครั้งท่ี 2/2559 วันพุธท่ี 3 กุมภาพันธ 2559 ระเบียบวาระท่ี 4.2 ขอทบทวนสถานะศูนยศิลปวัฒนธรรม
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 11/2558 ระเบียบวาระท่ี 6.2 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย
ศิลปวัฒนธรรม มติท่ีประชุมอนุมัติ นั้น กองบริหารงานบุคคลไดนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเก่ียวกับ
สถานะของศูนยศิลปวัฒนธรรม ท่ีจัดตั้งข้ึนวามีฐานะเทียบเทากองหรือไม เพราะการจัดตั้งหนวยงาน
ในฐานะเทียบเทากอง ตองพิจารณาในการอัตรากําลังของหนายงาน อํานาจหนาท่ีของผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการศูนย และการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยมีมติสภา
เห็นควรใหจัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรมเพื่อใหมีผูอํานวยการเปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการโดยตรง
และไมมีสถานะเทียบเทากอง

เม่ือพิจารณาตามความใน มาตรา ๗ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงค
ใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีเนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครู วิชาชีพ
ใหบริการทางวิชาการ ในดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยีแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และอนุรักษสิ่งแวดลอม

ประกอบกับท่ีประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (CEO)
ในวันท่ี 2 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาระท่ี 5.3 การจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรม มีมติเห็นชอบอนุมัติ
ในหลักการในการจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไดตระหนักถึง
ความสําคัญดังกลาวจึงไดกําหนดงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนพันธกิจหลักจากพันธกิจหลัก 4 ดาน
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ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีนโยบายจัดตั้ง สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพ่ือเปนหนวยงานกลางในการบริหารจัดการดําเนินกิจกรรมดานศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยมีภารกิจหลักคือการสงเสริม สืบสาน อนุรักษ เผยแพร และพัฒนางานศิลปะ
และวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศึกษาวิจัย จัดระบบและพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ินใหแกบุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอก อันจะสงผลใหสามารถรักษาศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติใหคงอยู

ดังนั้น จึงขอเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
พิจารณาเห็นควรใหมหาวิทยาลัยยกฐานะของศูนยศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งเปนสถาบันศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือใหการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับภาระงานและเปนหนวยงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีทํานุบํารุง อนุรักษ สืบสาน
สงเสริม และสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมของชาติใหคงอยูตอไป

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (6) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเพ่ือโปรด
พิจารณา

ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามวา การจัดตั้งสถาบัน
ศิลปวัฒนธรรมจะมีผลเก่ียวกับเรื่องอัตราบุคลากร  ตําแหนง และการเงินหรือไม แลวมีการใชงบประมาณ
ในการบริหารจัดการศูนยศิลปวัฒนธรรมเทาไหรตอป

ผูชวยศาสตราจารยฑิตฐิตา นาคเกษม ผูอํานวยการศูนยศิลปวัฒนธรรม ชี้แจงวา
ปจจุบันศูนยศิลปวัฒนธรรมอยูภายใตกองพัฒนานักศึกษา ในท่ีนี้ เสนอใหมีสถานะเทียบเทากอง
อยูภายในโครงสรางของสํานักงานอธิการบดี  สวนคาประจําตําแหนงของผูอํานวยการศูนยศิลปวัฒนธรรม
จะขอใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัย โดยเดิมจะใชเงินในการบริหารจัดการศูนยศิลปวัฒนธรรมจาก
งบประมาณแผนดินประมาณ  1,000,000  บาท (หนึ่งลานบาท) ตอป

นายชัยศักดิ์   คลายแดง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารยฯ
แสดงความคิดเห็นวา ปจจุบันตนไดดูแลศูนยศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอยูภายใตกลุมงานกิจกรรมนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา การทํางานของศูนยศิลปวัฒนธรรมมีมาตลอดระยะเวลา  15  ป นับตั้งแตกอตั้ง
มหาวิทยาลัย ถามองในระดับชาติจะเห็นวายังมีกระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมของศูนยศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยอยูภายใต กิจกรรมอ่ืน ๆ ของกองพัฒนานักศึกษา ซึ่ ง ท่ีผานมาจะเห็นไดว า
ศูนยศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรมท่ีเดนชัด แตในการดําเนินงานไมเกิดความคลองตัว  เห็นควรใหยกระดับ
เทียบเทากอง เชนเดียวกับสํานักนิติการ

นายธี รยุทธ   หลอ เลิศรั ตน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรง คุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นวา เห็นควรจัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรมอยางยิ่ง เพราะเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางมาก
แสดงถึงความเปนชาติ  ในทางปฏิบัติจะเปนนามธรรมสวนใหญ มหาวิทยาลัยหลายแหงใหความสําคัญ
ควรสนับสนุน  และขอใหมีรูปแบบกระบวนการของงานท่ีมีผลงานเปนรูปธรรม

นายชนรรค  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
สอบถามวา จํานวนบุคลากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน มาจากอัตราท่ีมีอยู  หรือเปดรับสมัครบุคลากรอัตราใหม
และงบประมาณจะดําเนินการอยางไร  แนวโนมของนักศึกษาท่ีลดลงในอนาคต ทําใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยมีภาระงานนอยลงนั้น จะสามารถเพ่ิมภาระงานการเปนบุคลากรของศูนยศิลปวัฒนธรรมได
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ผูชวยศาสตราจารยฑิตฐิตา นาคเกษม ผูอํานวยการศูนยศิลปวัฒนธรรม ชี้แจงวา
ปจจุบันศูนยศิลปวัฒนธรรมมีผูอํานวยการ จํานวน 1  คน  และบุคลากร  2  คน  ในแผนการดําเนินงาน
จะเพ่ิมจํานวนบุคลากรเปนจํานวน  10  คน  การจัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรมจะทําใหโครงการตาง ๆ
สามารถเขาถึงชุมชน  และบุคลากรไดมากข้ึน

นายอมรเทพ  สีนวนสูง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตําแหนง ชี้แจงเพ่ิมเติมวา
จํานวนอัตรากําลังมีเจาหนาท่ี  2  คน  และขาราชการ สายวิชาการ  1  คน  ภายใตกลุมงานกองพัฒนา
นักศึกษาใหม จํานวนบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึนจํานวนท่ีเหลือจะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น  เปนตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ท่ีมีอัตราวางเดิมอยู แลว จํานวนรับบุคลากรจะข้ึนอยู กับ
ความเหมาะสมของภาระงานโดยใชเงินงบประมาณแผนดิน

ผูชวยศาสตราจารยวิริยะ  ศิริชานนท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
มีความคิดเห็น  และขอสังเกต ดังนี้

1) โครงสรางของมหาวิทยาลัยยังไมมีการจัดตั้งสํานักงานอธิการบดี  ท่ีจะสามารถ
ใหสํานัก กอง หรือหนวยงานท่ีเทียบเทา อยูภายใตสํานักงานอธิการบดีได  ประกาศของมหาวิทยาลัยได
แบงสํานักเปนสวนงานตาง ๆ ควรดําเนินการใหเปนระบบเพ่ือไมใหเกิดปญหาในภายหลัง จึงเสนอแนะ
ใหดําเนินการจัดตั้งสํานักงานอธิการบดีกอนจัดตั้งหนวยงานอ่ืน ๆ

2) หลักการและเหตุผล ตองมีหลักฐานชัดเจนในการอางอิงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

3) การจัดตั้งกองจะมีผูอํานวยการกอง  ไมมีรองผูอํานวยการกอง สําหรับสถาบัน
ศิลปวัฒนธรรม จะมีคาตอบแทนผูอํานวยการ  และจะใชงบประมาณจากสวนใด  และตําแหนงผูอํานวยการ
กองจะมีการแตงตั้ง  หรือสรรหา อยางไร

นายชัยศักดิ์   คลายแดง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารยฯ
แสดงความคิดเห็นวา เห็นควรใหจัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรมไปพลางกอน  เพ่ือใหเปนขวัญและกําลังใจ
ของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

นางฉัตรกาญจน  ดรุมาศ  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงวา
สํานักงานอธิการบดีแตงตั้งข้ึนตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549  ประกอบดวย  7  คณะ  3  สํานัก
1  สถาบัน  โดยท่ีผานมา มหาวิทยาลัยมีการเสนอตั้งสํานักงานอธิการบดี  และมีนโยบายแตงตั้ง
ผูอํานวยการ  หรือหัวหนาสํานักงานอธิการบดี โดยมติไมเห็นชอบ  จึงยังไมมีหัวหนาสํานักงานอธิการบดี

ผูชวยศาสตราจารยวิริยะ  ศิริชานนท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
แสดงความคิดเห็นวา ณ ปจจุบัน กองตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยเปนอิสระ  และยังไมมีสํานักงานอธิการบดี
ทําหนาท่ีดแูลกองตาง ๆ ซึ่งกองตาง ๆ ตองอยูภายใตสํานักงานอธิการบดี

ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอแนะใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการจัดตั้งสํานักงานอธิการบดีใหเรียบรอย สวนการจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรมสามารถดําเนินการได
และเม่ือมีสํานักงานอธิการบดีแลว จึงดําเนินการใหหนวยงานตาง ๆ มาอยูภายใตสํานักงานอธิการบดี
ใหถูกตอง ก็สามารถทําไดในภายหลัง

มติสภา  มทร. กรุงเทพ เห็นชอบใหจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรม
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4.6 กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร
ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 15/2563

เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 ไดพิจารณาเก่ียวกับการจัดทําประกันสุขภาพใหแกบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือเปนสวัสดิการ และเห็นชอบใหใชเงินรายไดมหาวิทยาลัยในการจัดสวัสดิการดังกลาว
พรอมท้ังมอบกองบริหารงานบุคคลเสนอรางประกาศในการดําเนินการจัดตั้งกองทุนดังกลาวข้ึน นั้น
ซึ่งตอมาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 16/2563 เม่ือวันท่ี  2  มิถุนายน 2563
ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพบุคลากรเพ่ือเปนสวัสดิการใหแกบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พรอมนี้ท่ีประชุมไดเห็นชอบรางประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวย กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร พ.ศ. .... โดยท่ีประชุมเห็นควรเสนอ
รางประกาศดังกลาวตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป เพ่ือใหเปนไปตามขอ 9 วรรคสอง
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวยการบริหารงบประมาณและเงินรายได
พ.ศ. 2556 กําหนดวา “การใชจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัย โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและจัดทํา
เปนประกาศมหาวิทยาลัย พรอมท้ังรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ”

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) (11) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ให ใช เงินรายไดมหาวิทยาลัยในการจัดตั้ งกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร
และพิจารณาใหความเห็นชอบรางประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวย
กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร พ.ศ. .... ดังเสนอ

นายชนรรค  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
สอบถามวา มหาวิทยาลัยมีกองทุนสวัสดิการขาราชการหรือไม

นายยศกร  สายม่ัน  รักษาราชการแทนผู อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ชี้แจงวา ประกาศฉบับดังกลาว ตองการใหครอบคลุมทุกสถานะ  และมีความเห็นของคณะกรรมการบริหาร
บางทานใหความเห็นวาขาราชการของมหาวิทยาลัยมีสวัสดิการอยูแลว  การตัดสิทธิขาราชการ
ควรเปนกฎหมายพระราชบัญญัติ

นายพิษณุวัตร  สุจวิพันธ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร ชี้แจงเพ่ิมเติมวา
ขณะนี้ มหาวิทยาลัยมีกองทุนสวัสดิการอยูแลว และมีเงินทุนกอนหนึ่งท่ีใชในการดําเนินงาน ซึ่งไมได
จัดสรรจากเงินรายได

นายชนรรค  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มีขอสังเกตวา การตั้งหลายกองทุนจะมีรายการท่ีเ พ่ิมมากข้ึน การดําเนินการสะสางจะยากข้ึน
เสนอแนะใหมหาวิทยาลัยทีการปรับปรุงกองทุนเดิม  หรือขยายวัตถุประสงคกองทุนจะเหมาะสมกวา

นายพิษณุวัตร  สุจวิพันธ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร ชี้แจงวา การจัด
กองทุนสวัสดิการจะชวยเหลือบุคลากร กรณีครอบครัวมีผู เสียชีวิต  สวนใหญมีรายไดจากรานคา
UTK Shop ซึ่งมีเงินทุนจํานวนไมมาก หากมีกองทุนสวัสดิภาพบุคลากรจะมีการจัดสรรเงินรายไดเขา
กองทุน ทําใหสามารถชวยเหลือไดมากข้ึนสําหรับการดูแลดานสุขภาพใหกับบุคลากร
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นายธี รยุทธ   หลอ เลิศรั ตน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรง คุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นวา เห็นดวยกับ นายชนรรค  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ควรปรับปรุงกองทุนสวัสดิการ ขยายใหมีการชวยเหลือทางดานสวัสดิภาพ  การไดมาของกองทุน
เปนเรื่องหนึ่ง  ในประกาศระเบียบสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัย และสอบถามเพ่ิมเติมวา
ขอ  6  รายไดของกองทุนมาจากเงินภายในมหาวิทยาลัยแบงสวนตาง ๆ เขากองทุน ใชหรือไม
และขอ 6 (2)  เงินจากกองทุนสวัสดิการซึ่งเปนทุนประเดิมมาจากสวนใด

นายพิษณุวัตร  สุจวิพันธ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร ชี้แจงวา ขอ 6 (2)
เปนการขอเงินจากกองทุนสวัสดิการสวนหนึ่งเขามาชวยเหลือกองทุนสวัสดิภาพบุคลากรในชวงเริ่มตน
เทานั้น

นายธี รยุทธ   หลอ เลิศรั ตน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรง คุณวุฒิ
ใหขอเสนอแนะวา เห็นควรใหปรับปรุงขอบเขตหนาท่ีของกองทุนสวัสดิการใหครบคลุมกองทุนสวัสดิภาพ
ของบุคลากรดวย

มติสภา  มทร. กรุงเทพ เสนอแนะใหขยายขอบเขตหนาท่ีกองทุนสวัสดิการ
บุคลากรใหครอบคลุมสวัสดิภาพของบุคลากร

4.7 การอนุมัติใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน
ปการศึกษา 2562
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขออนุมัติผูสําเร็จการศึกษา ประจํา

ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2562 โดยมีผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท จํานวน 5 คน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 427 คน ไดรับเกียรตินิยม อันดับ 1 จํานวน 8 คน เกียรตินิยม อันดับ 2
จํานวน 12 คน สําเร็จการศึกษา วันท่ี 8 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาโท
1) คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 5 คน
ระดับปริญญาตรี
2) คณะศิลปศาสตร จํานวน 8 คน
3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 98 คน

เกียรตินิยมอันดับ 2 จํานวน 2 คน
4) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 3 คน
5) คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 109 คน

เกียรตินิยมอันดับ 2 จํานวน 2 คน
6) คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 105 คน

เกียรตินิยมอันดับ 1 จํานวน 4 คน
เกียรตนิยมอันดับ 2 จํานวน 4 คน

7) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร จํานวน 60 คน
เกียรตินิยมอันดับ 1 จํานวน 1 คน
เกียรตินิยมอันดับ 2 จํานวน 1 คน
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8) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํานวน 8 คน
9) วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 36 คน

เกียรตินิยมอันดับ 1 จํานวน 3 คน
เกียรตินิยมอันดับ 2 จํานวน 3 คน

ท้ังนี้ การอนุมัติผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันพุธท่ี 17 มิถุนายน 2563

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (7) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ใหปริญญา
ผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2562

ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามวา ถวายปริญญาบัตร
ผูสําเร็จการศึกษาเม่ือใด  และการทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดสมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาดําเนินการอยางไรบาง

ผูชวยศาสตราจารยอลงกรณ  อยูสําราญ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ชี้แจงวา กําลังดําเนินการอยูในขณะนี้  และจะนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป
เพ่ือขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย

ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามวา ขณะนีก้ารทูลเกลาฯ
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มีจํานวน  2  มหาวิทยาลัย  คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทานจะทรงรับถวายหรือไม

ผูชวยศาสตราจารยอลงกรณ  อยูสําราญ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ชี้แจงวา เอกสารในการทูลเกลาฯ ถวาย ประกอบดวย มติจากสภามหาวิทยาลัย
การประชุมครั้ง ท่ี  5/2563  เปนการเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องดังกลาว
ซึ่ งปริญญาท่ีมหาวิทยาลัยทูลเกลาฯ ถวาย คือปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาออกแบบแฟชั่น และมหาวิทยาลัยจะดําเนินการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตามข้ันตอน

ผูชวยศาสตราจารยวิริยะ  ศิริชานนท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
ชี้แจงวา มีการดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลใหเปนคําราชาศัพทเพ่ือทูลเกลาฯ ถวายแดสมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเกิดความลาชาในการประสานงาน และการประชุม

นายธนวิทย  ลายิ้ม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารยฯ มีขอสังเกตวา
คณะคหกรรมศาสตร สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นนั้น ไมไดรับวุฒิการศึกษาปริญญาบัตรคหกรรมศาสตร
บัณฑิต ดังนั้น ปริญญาบัตรดังกลาวจะสามารถทูลเกลาฯ ถวายไดหรือไม

ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย ใหขอคิดเห็นวา มหาวิทยาลัย
แหงอ่ืนก็ไมไดมีการเรียนการสอนท่ีมีวุฒิการศึกษาตรงกับปริญญาบัตรท่ีทูลเกลาฯถวาย  ก็สามารถทูลเกลาฯ
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ไดเชนกัน ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม

มติสภา  มทร. กรุงเทพ อนุมัติการใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาค
การศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2562
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4.8 ขออนุมัติผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดีเดนเพื่อรับเหรียญเกียรตินิยม
ประจําปการศึกษา 2562
สํ านั กส ง เ สริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยน  ขออนุ มั ติ ผู สํ า เ ร็ จการ ศึกษา

ท่ีมีผลการศึกษาดีเดนเพ่ือรับเหรียญเกียรตินิยม ประจําปการศึกษา 2562 โดยมีหลักเกณฑการพิจารณา
การใหเกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน ดังนี้

“ตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 หมวดท่ี 9 ขอ 25

(1) ใหมหาวิทยาลัยจัดให มี เหรียญเ กียรตินิยมแกผูสํ า เร็ จการศึกษาท่ีมี
ผลการศึกษาดีเดนโดยแยกเปนคณะ

(2) เกียรตินิยมเหรียญทองใหแกผูสําเร็จการศึกษา ท่ีไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1
ท่ีไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแตละคณะ

(3) เกียรตินิยมเหรียญเงินใหแกผูสําเร็จการศึกษา ท่ีไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
เปนท่ีสอง และจะตองไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 ในแตละคณะ กรณีผูสําเร็จการศึกษา
ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด แตไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 ในแตละคณะใหเกียรตินิยม
เหรียญเงิน”

ในการนี้ มีผูไดรับเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จํานวน 8 คน เกียรตินิยม
อันดับ 1 เหรียญเงิน จํานวน 7 คน และเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จํานวน 1 คน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จํานวน 8 คน
1. นายศาสตรา บํารุงสุข หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสากล คณะศิลปศาสตร มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 3.97
2. นางสาวสุชานันท แจมศร หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร

และโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 3.97
3. Miss RUOXIN YANG หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว

และการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 3.97
4. นางสาวศศิประภา คงเก้ือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

เครื่องเรือนและการออกแบบ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 3.96
5. นางสาววิชุดา นันทวิเศษชัย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 3.94
6. นางสาววีรญา เกษมชัยชุติพันธ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 3.94
7. นายชัชวัสส มวงแดง หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 3.88
8. นางสาววิภาภรณ เกตุกุล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 3.87
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เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงิน จํานวน 7 คน
1. นางสาวกมลพร ภูฆัง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน

คณะศิลปศาสตร มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 3.96
2. นางสาวธัญศวรรณ ปรีดาศักดิ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตรศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 3.96
3. Miss FELICIDADE MARIA DE ALBUQUERQUE ห ลั ก สู ต ร บั ญ ชี บั ณ ฑิ ต

วิทยาลัยนานาชาติ มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 3.92
4. นางสาวปยพร ตรัยรัตนาธิคุณ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการ คณะบริหารธุรกิจ มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 3.92
5. นางสาวกัญญาณัฐ ใจฮวบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 3.87
6. นายไรนาน เหลาะเหล็ม หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 3.82
7. นางสาวณิชากร แกวพิมพา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 3.78
เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จํานวน 1 คน
1. นางสาวอรียา นุชนาทเจริญสุข หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 3.62
ท้ังนี้  การอนุ มัติผูสํ า เร็จการศึกษาเ พ่ือขอรับเหรียญเกียรตินิยมดังกลาว

ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2563  เม่ือวันพุธท่ี
17  มิถุนายน 2563

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (7) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติผูสําเร็จ
การศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดีเดนเพ่ือรับเหรียญเกียรตินิยม ประจําปการศึกษา 2562

มติสภา  มทร. กรุงเทพ อนุมัติผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดี เดน
เพื่อรับเหรียญเกียรตินิยม ประจําปการศึกษา 2562

4.9 ขออนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
คณะศิลปศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความประสงคขออนุมัติ

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยมีวัตถุประสงคในการปรับปรุง เนื่องจาก
การจั ดการ เ รี ยนการสอนในระดับปริญญาตรี  นอกจากการ เ รี ยนรู จ ากวิ ชาชีพและทักษะ
เฉพาะทางของแตละหลักสูตรแลว บัณฑิตตองไดรับความรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือเปนผูท่ีมีความรู
ความสามารถในการบูรณาการศาสตรตาง ๆ เขาใจการใชชีวิตในสังคมไดอยางศิวิไลซ และมีอารยธรรม
ท้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โดยใหคํานิยามไววา “หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชาท่ีเสริมสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ
ใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
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ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชี วิตอยางมีคุณธรรม
พรอมใหความชวยเหลือเพ่ือนมนุษย และเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก”

เพ่ือใหการปรับปรุงกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปสามารถตอบสนองตอสภาพ
การเปลี่ยนแปลงไปของเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือรวมกันศึกษา
หาแนวทางและกําหนดกรอบแนวคิดโครงสรางใหมใหมีความทันสมัย เพ่ือใหการเรียนการสอนของหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองตรงตอความคาดหวังท่ีตั้งไว ทําใหบัณฑิตมีศาสตร
ในการใชชีวิตไดอยางสมบูรณ ทันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมปจจุบัน โดยวิเคราะหรายละเอียดวิชา
และบูรณาการใหม โดยยึดหลักตอบสนองตอการผลิตบัณฑิตยุคใหม

ท้ังนี้ การอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไดผานการพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันพุธท่ี 20 พฤษภาคม 2563

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

รองศาสตราจารย ดร.บวรโชค  ผูพัฒน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นวา มีการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ไดเห็น
มุมมองของการบูรณาการในวิชาของแตละคณะ และมีความทันสมัยมากข้ึน

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย  สุขม่ัน  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารยฯ
แสดงความคิดเห็นวา เห็นดวยกับ รองศาสตราจารย ดร.บวรโชค  ผูพัฒน  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

ผูชวยศาสตราจารยวิริยะ  ศิริชานนท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
ชี้แจงเพิมเติมวา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ไดผานการพิจารณา
จากสภาวิชาการเรียบรอยแลว

มติสภา  มทร. กรุงเทพ อนุ มัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา ท่ัวไป
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564)

4.10 ขออนุมัติปรับลดการเรียกเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และยกเวน
การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563
ตามท่ี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดมีประกาศ

เรื่อง มาตรการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ลงวันท่ี 12 มีนาคม  2563 โดยขอใหสถาบันอุดมศึกษา พิจารณา
ความชวยเหลือตามความเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ พรอมท้ังรวบรวมมาตรการใหความชวยเหลือ
ดังกลาว แจงมายังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม นั้น
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ในการนี้ เพ่ือเปนการดําเนินการตามประกาศ ขอ 2 “ใหสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาลดคาธรรมเนียมตาง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ีจะถึงนี้
เปนกรณีพิเศษ” ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเสนอใหความชวยเหลือกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีอาจไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ดงันี้

1) การใหความชวยเหลือสําหรับนักศึกษารับเขาปการศึกษา 2563
1.1 เห็นควรปรับลดการเรียกเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน รายละ

2,000 บาท สําหรับนักศึกษารับเขาปการศึกษา 2563 ท่ีใชผังกําหนดบัญชีอัตราคาใชจาย ตั้งแตวันท่ี
28 พฤษภาคม  2563

1.2 เห็นควรยกเวนการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (คาพัฒนา
ศักยภาพภาษาอังกฤษและสารสนเทศ) รายละ 2,000 บาท สําหรับนักศึกษารับเขาปการศึกษา 2563
ท่ีใชผังกําหนดบัญชีอัตราคาใชจาย กอนวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563

1.3 เห็นควรยกเวนการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ในสวน
ของการเรียกเก็บคาใชจายแรกเขา (คาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม) รายละ 1,150 บาท

1.4 เห็นควรใหมีการคืนเงินใหกับนักศึกษารับเขาปการศึกษา 2563 ท่ีจาย
ชําระเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษาขางตนใหกับมหาวิทยาลัยแลว

2) การใหความชวยเหลือสําหรับนักศึกษาชั้นปอ่ืน
2.1 เห็นควรยกเวนการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (คาพัฒนา

ศักยภาพภาษาอังกฤษและสารสนเทศ) รายละ 2,000 บาท
2.2 เห็นควรยกเวนการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (คาลงทะเบียน

เรียนลาชากวากําหนด) วันละ 50 บาท ไมเกิน 500 บาท ท้ังนี้ การประกาศถอนชื่อนักศึกษากรณีท่ีทําการ
ลงทะเบียนและไมจายชําระเงิน หรือไมดําเนินการใด ๆ ยังคงใหเปนไปตามกําหนดปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

2.3 เห็นควรยกเวนการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ในการขอเอกสาร
ทางการศึกษา (คาใบรายงานผลการศึกษา หรือคาหนังสือรับรอง) ฉบับละ 50 บาท โดยจํากัดใหนักศึกษา
ขอเอกสารไดไมเกินรายละ 2 ฉบับ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (12) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา

1.การปรับลดการเรียกเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และการยกเวน
การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาท่ี 1
ปการศึกษา 2563

2.การคืนเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นักศึกษารับเขาปการศึกษา 2563

ศาสตราจารย ดร.พรายพล  คุมทรัพย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา จากการหารือคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝายการเงิน เห็นวา การลดหยอนอัตราการเก็บคาเลาเรียน
สามารถลดภาระของนักศึกษาลงไดในระดับหนึ่ง (รอยละ 12 ถึงรอยละ 22 ของคาใชจายเต็ม)
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ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐ ทําใหมหาวิทยาลัยสูญเสียรายได 23.675 ลานบาท (ยี่สิบสามลาน
หกแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาท) คิดเปนประมาณรอยละ 12 ของรายไดท้ังหมดจากการดําเนินงาน
ประมาณการรายไดดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในท้ังปงบประมาณไมรวมงบแผนดิน  กอนการลดอัตรา
รายรับจะสูงกวารายจายอยูประมาณ 36.6 ลานบาท (สามสิบหกลานหกแสนบาท) และหลังการลดอัตรา
รายรับจะสูงกวารายจายอยู 12.9 ลานบาท (สิบสองลานเกาแสนบาท) ซึ่งอยูในวิสัยท่ียอมรับได

ขอควรระวังในชวง 3 เดือนท่ีเหลือของปงบประมาณนั้น เงินท่ีเบิกจาย
จากงบประมาณแผนดินอาจถูกตัดทอน อันเนื่องมาจากความจําเปนของรัฐ ในการแกปญหาสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอาจทําใหมหาวิทยาลัยตองใชงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยเองมากข้ึนทําให มีผลตอการเกินดุลและขาดดุลได ในชวง 2 ปกอนหนา ท่ี
จะมีสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเกินดุลในสวนท่ีเปนรายได
ของมหาวิทยาลัยมีแนวโนมลดลงอยูบาง รัฐบาลมีแนวโนมลดเงินอุดหนุนใหกับมหาวิทยาลัยของรัฐลง
เพราะมีนโยบายท่ีจะใหมหาวิทยาลัยพ่ึงตนเองทางดานการเงินมากข้ึน และภาระการแกปญหาโควิด
ในชวง 2 – 3 ปขางหนา มหาวิทยาลัยจึงควรเขมงวดมากข้ึนในการใชจาย และหากจําเปนท่ีจะตองใช
จายเงินไปในการพัฒนามหาวิทยาลัยก็ควรเพ่ิมแนวทางการหารายไดเขามหาวิทยาลัยใหมากข้ึนควบคูไปดวย

มติสภา  มทร. กรุงเทพ
1. อนุมัติปรับลดการเรียกเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และยกเวน

การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาท่ี
1 ปการศึกษา 2563  ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

2. ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมวาระท่ี  4.10
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี  7/2563  เม่ือวันจันทรท่ี  13  กรกฎาคม  2563 เปนท่ีเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ

- ไมมี -

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ

- ไมมี -
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป ในวันจันทรท่ี 3 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น.

ณ หองประชุมศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ  ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เลิกประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวพิจักขณา  สายทอง
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

ผูจดและตรวจรายงานการประชุม
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ผูชวยศาสตราจารยนพรัตน  ภัยวิมุติ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

ดร.ศักดิ์ทิพย   ไกรฤกษ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


